



การ ลว. ณ CHADIAN REFUGEE Camp

ผลงานทางด้านยุทธการของ กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์

เรียบเรียงโดย กองยุทธการ กรมยุทธการทหารบก

กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์ เป็นกำลังที่จัดตั้งขึ้นตามมติ ครม. เมื่อ ๙ ต.ค.๕๐ เพื่อเตรียมปฏิบัติการกิจรักษาสันติภาพภายใต้กรอบภารกิจ UNAMID ในพื้นที่เขตดาร์ฟูร์ ประเทศซูดาน โดยการจัดกำลังเป็นหน่วยระดับกองพันทหารราบผสม จำนวน ๘๐๐ นาย ประกอบด้วย กองบังคับการกองพัน ๑ กองร้อยสนับสนุน ๒ กองร้อยทหารราบยานยนต์ ๑ กองร้อยยานเกราะ และ ๑ กองร้อยทหารช่าง โดยประกอบกำลังจากทุกเหล่าทัพรวมทั้งจากกองบัญชาการกองทัพไทย โดยกองทัพบกเป็นหน่วยจัดกำลังหลัก มีขีดความสามารถในการลาดตระเวนทั้งกลางวันและกลางคืนรวมทั้งการป้องกันตนเอง มีอาวุธยิงสนับสนุนเพียงพอ มีความคล่องแคล่วใน

การเคลื่อนที่มียานเกราะสนับสนุนกรณีที่ต้องแยกกองร้อยไปปฏิบัติการอิสระ และก่อสร้างค่ายพักของตนเองได้ โดยเริ่มมีการเคลื่อนย้ายยุทธโปกรณ์และกำลังพล ๓ นาย เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ย.๕๓ จากนั้นจึงมีการเคลื่อนย้ายกำลังส่วนแรกของ กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์ จำนวน ๔๐๙ นาย เมื่อวันที่ ๔ และ ๖ ธ.ค.๕๓ และกำลังส่วนที่สอง จำนวน ๔๐๓ นาย เมื่อวันที่ ๘ และ ๑๑ ก.พ.๕๔



การก่อสร้างอาคารกึ่งสำเร็จรูป



การเข้าพบปะกับ นายซัตรีย อุมร์ อะหฺมัด ซุ๊ก ประธานที่ปรึกษาเมือง Mukhjar



การขุดเจาะน้ำบาดาล

บก.กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์ ตั้งอยู่ที่ Mukhjar Camp เมือง Mukhjar เขต Sector West ประเทศซูดาน กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์ มีภารกิจหลักในการลาดตระเวนแสดงกำลัง ซึ่งผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาทิ การลาดตระเวนตรวจค่ายผู้พลัดถิ่น การลาดตระเวนระยะใกล้ การลาดตระเวนระยะไกล และการลาดตระเวนกลางคืน ตามเส้นทางเข้าเมือง Mukhjar และเมืองอื่นๆ โดยรอบพื้นที่ปฏิบัติการ ทั้งนี้ กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์ ได้ดำเนินการฝึกทบทวนให้กับกำลังพลตามตำแหน่งหน้าที่ รวมทั้งยังได้ทำการฝึกอบรม Unit School การฝึกร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์กรบรรเทาทุกข์ของสหประชาชาติ

นอกจากนี้ กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์ ยังสามารถปฏิบัติการในการคุ้มกันขบวนยานพาหนะได้อย่างประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการจัดชุดระวังป้องกันขบวนรถบรรทุกน้ำและอากาศยาน หรือการจัดชุดคุ้มกันเจ้าหน้าที่ MIOB และ UNPOL ในการตรวจพื้นที่สำหรับการสร้างค่ายพักของเจ้าหน้าที่ UN แห่งใหม่



การเสริมความมั่นคงของป้อมยามหน้าค่ายพัก

สำหรับค่ายพักของ กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์ ได้มีการระวังป้องกันที่ตั้งของตนเอง โดยมีการล้อมรั้วลวดหนามทึบเพลิงบริเวณแนวป้องกันรอบนอกของค่ายพักที่จะขยายออกไป เพื่อวางแผนป้องกัน ดำเนินการวางระบบงานป้อมสนาม อีกทั้งการขยายฐานปฏิบัติการ เป็นไปโดยต่อเนื่อง ดังนี้

๑. ทำการขุดเจาะน้ำบาดาล จำนวน ๒ บ่อ
๒. การสร้างอาคาร Knock Down
๓. ก่อสร้างโรงประกอบเลี้ยง โรงอาหาร และบ่อน้ำบาดาลเสีย
๔. จัดวางถังเก็บน้ำแบบพับได้ ขนาด ๕๐,๐๐๐ ลิตร
๕. ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ระบบน้ำ ระบบไฟฟ้าตามที่ได้รับภารกิจจากสหประชาชาติ
๖. ปรับเปลี่ยนพื้นผิวถนนและทำระบบถนนในพื้นที่ฐานปฏิบัติการที่ขยายออกไป



การจัดขบวนคุ้มกันรถบรรทุกน้ำ



การฝึก CPX ของ ผบ.ชุด ลว. เพิ่มเติม



การพบปะประชาชน ณ CHADIAN REFUGEE Camp